

ชวนเผยแพร่'ศุภชัย'นั่งWTOยัง50-50

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเข้าชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ของนายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่า นายศุภชัยแจ้งว่า สหรัฐอเมริกา แสดงท่าทีสนับสนุนผู้เข้าชิงตำแหน่งจากประเทศแคนาดา และนิวซีแลนด์ แต่อยู่ที่ฉันทามติซึ่งต้องเห็นด้วยกันทั้งหมด สมมุติว่าด้านนายศุภชัยได้เสียงมากพอและไม่มีประเทศอื่นคัดค้านก็ถือเป็นฉันทามติไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศจะต้องโหวตให้เป็นเอกฉันท์

"ขณะนี้นายศุภชัยอยู่ในลำดับที่ 2 คะแนนห่างจากคนที่หนึ่งไม่มากนัก เรายังมีความหวัง ผมไม่ประมาณ โห้คะแนน 50-50 ส่วนเรื่องเวลาซึ่งขาด เดิมบอกว่าจะปลายเดือนนี้ แต่ไม่แน่ใจ เห็นว่าจะเลยไปถึงเดือนกุมภาพันธ์" นายชวนกล่าว

นายศุภชัยเปิดเผยว่า คณะมนตรีทั่วไปดับเบิลยูทีโอยังมีเสียงประเทศสมาชิกรอบที่ 2 ขณะนี้ยังไม่ทราบผลลงหรือยังเสียงอย่างเป็นทางการ จึงไม่สามารถระบุลงไปได้ว่า สถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไรรู้ สำหรับปัญหาที่ดับเบิลยูทีโอกำลังพิจารณาเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก การตอบโต้ทางการค้า รวมไปถึงการปิดตลาดการค้าระหว่างกัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยิ่งทำให้ภาวะการค้าทางเศรษฐกิจแย่ลง

"มีข่าวว่าสหรัฐเองสนับสนุนผู้สมัครจากประเทศหนึ่งแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้สหภาพยุโรปต้องร่วมเสนอท่าทีว่าจะเลือกใคร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบการค้าของโลก เพราะหากการเลือกตั้งยังถ่วง

ช้าไปก็จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่ค้างคาจากการพิจารณาในดับเบิลยูทีโอก็จะยิ่งแก้ไขลำบากด้วย" นายศุภชัยกล่าว

ข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า จากการประชุมเสียงประเทศสมาชิกของดับเบิลยูทีโอเพื่อหยั่งเสียงรอบสองเมื่อวันที่ 20 มกราคม สหรัฐได้แจ้งว่าให้การสนับสนุนนายรอย แม็กกลาเวน นักการทูตอาวุโสผู้สมัครจากแคนาดาเป็นอันดับหนึ่ง และสนับสนุนนายไมเคิล มัวร์ ผู้สมัครจากนิวซีแลนด์เป็นอันดับสอง ทั้งนี้ นายริชาร์ด ฟิชเชอร์ รองผู้แทนการค้าพิเศษของสหรัฐก็ได้แจ้งกับนายนิคกี พินทอสกรรม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นอภิปรัชญาในว่า สหรัฐจะสนับสนุนผู้สมัครจากแคนาดา สำหรับนายศุภชัย และนายฮัสซัน อาบูฮุส จากโมร็อกโก สหรัฐไม่ขอลงความเห็น สิ่งที่ไทยต้องทำคือรักษา 40 เสียงให้อยู่จนนาทีสุดท้ายสหรัฐอาจทำให้ประเทศที่สนับสนุนไทยไปแล้วเปลี่ยนท่าทีได้

รอยเคอร์ส รายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ว่า นายไมเคิล มัวร์ สมาชิกวุฒิสภาของนิวซีแลนด์ ประกาศไม่ยอมถอนตัว จากการแข่งขันรับเลือกเป็นผู้อำนวยการใหญ่ดับเบิลยูทีโอคนใหม่ ถึงแม้ว่าผลจากการสุ่มความคิดเห็นครั้งล่าสุดของบรรดาประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก จำนวน 133 ประเทศนั้น นายศุภชัยได้รับการสนับสนุนมากที่สุด 40 เสียง ตามด้วยนายฮัสซัน อาบูฮุส อดีตรัฐมนตรีการค้าของโมร็อกโก จำนวน 23 เสียง นายรอย แม็กกลาเวน นักการทูตอาวุโสของแคนาดา ได้ 15 เสียง และนายไมเคิล มัวร์ คือคนที่ขาด ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนเพียง 13 เสียง